

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑



เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านสา มีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตำบลบ้านสา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๙๔๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียน ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในอัตราตามขนาด โรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันมาใช้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เสนอขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตลอดจน การกำหนดแนวทางการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี คุณภาพทางโภชนาการตามมาตรฐานสากลปลอดภัย และมีการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกมิติสำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข โครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านสา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตำบลบ้านสา ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วน ทันทต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ อนึ่ง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมและองค์กรเป็นสำคัญ

สารบัญ

หลักการและเหตุผล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ๒
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ๔